

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้ำท่วม สุเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 6 ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา				ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2555 (บาท)	2556 (บาท)	2557 (บาท)			
1	โครงการตลาดสด/ร้านค้า น้ำซึ้อ	- เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่ง สงให้ได้รับการพัฒนายกระดับได้ มาตรฐานตามเกณฑ์ตลาดสดน้ำซึ้อ					90,000	เทศบาล	ผู้ประกอบการค้าให้ความ ร่วมมือ ตลาดมีความเป็น ระเบียบมากขึ้นตลาดสด ผ่านตาม	อบช.ตลาดสด / งานตลาดสด กองสาธารณสุขฯ
	กิจกรรม 1.1.ประชุมเพื่อจัดความเป็น ระเบียบของตลาดสด ตลาดต้นยาง ตลาดไต้รุ่ง และร้านค้าแผงลอย	- เพื่อจัดเวทีประชุม ร่วมกันระหว่างผู้ที่ เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการค้าในการ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น	จัดประชุม ระดมความคิดเห็นการ จัดระเบียบของประกอบการร้านค้า แผงลอย ที่ค้าขายในตลาดสด ตลาดไต้รุ่ง ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	- จำนวนผู้ประกอบการค้าที่ ให้ความร่วมมือในการ เข้าประชุมในแต่ละครั้ง					เกณฑ์มาตรฐาน	
	1.2. พัฒนามาตรฐานตลาด น้ำซึ้อให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน	- เพื่อให้ตลาดสดได้รับการพัฒนาและ ยกระดับได้มาตรฐานตามเกณฑ์ตลาด น้ำซึ้อ จัดให้มีที่ตั้งกลางและอาหาร ปลอดภัย	ล้างทำความสะอาดตลาดสดทุกวัน เพื่อป้องกันโรคและกลิ่น สัตว์ พาหนะนำโรค เช่น แมลงวัน หนู แมลงสาป	- จำนวนครั้งที่ทำความ สะอาด - ตลาดสดสะอาดได้ มาตรฐานผ่านเกณฑ์ ตลาดสดน้ำซึ้อ						
	1.3 จัดทำสติ๊กเกอร์ให้กับ ผู้ประกอบการค้า									
1.4 พัฒนาปรับปรุงตลาด สดน้ำซึ้อ	1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตลาดสด เทศบาลเมืองทุ่งสง ให้ได้มาตรฐาน ตลาดน้ำซึ้อ	- ทรณรงค์ส่งเสริมกระบวนการมี ส่วนร่วมของผู้ประกอบการค้าใน ตลาดสดเทศบาลให้ผ่าน	- เกณฑ์มาตรฐาน ตลาดสดน้ำซึ้อ กรม อนามัย		100,000	50,000	50,000	หลักประกัน สุขภาพ	- ตลาดสดได้มาตรฐาน ตามที่กำหนดเกณฑ์	กอง สาธารณสุขฯ B-68

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา				ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2555 (บาท)	2556 (บาท)	2557 (บาท)			
		2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในตลาดสด พัฒนาปรับปรุงตลาดสดให้ได้มาตรฐาน 3. เพื่อรณรงค์ควบคุมและกำจัดการูปลัทธิพาหะนำโรคในตลาดสด	เกณฑ์มาตรฐานตลาดน้ำซื้อ						- ประชาชนได้รับการ จากตลาดสดที่มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ	
	1.5 ปรับปรุงอาคาร แผง บันได ทางขึ้นห้องน้ำ พื้น ทางเดิน แสงสว่าง ตลาดสด เทศบาลเมืองทุ่งสง	- เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานตลาด สดน้ำซื้อ - เพื่อปรับปรุงยกระดับห้องสุขา สาธารณสุขประจำตลาดสดตามเกณฑ์ มาตรฐานสุขาน้ำใช้ (HAS)	1. ปรับปรุงอาคารตลาดสด เทศบาลเมืองทุ่งสงให้ผ่านเกณฑ์ ตลาดสดน้ำซื้อด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม 2. ปรับปรุงสุขาประจำตลาดสด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาน้ำใช้			1,000,000		หลักประกัน สุขภาพ	- ตลาดสดเทศบาลเมือง ทุ่งสงได้มาตรฐานเป็นตลาด สดน้ำซื้อ	กอง สาธารณสุขฯ
	1.6 ปรับปรุงอาคารตลาด สด ชั้น 2	- เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคาร ตลาดสด เป็นศูนย์ให้บริการประชาชน ประจำตลาด - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ประชาชน - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดให้ ได้มาตรฐานตลาดสดน้ำซื้อระดับเดิน (ห้าดาว)	- จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น 2 ประกอบด้วยห้องต่าง ๆ ดังนี้ 1. ห้องปฏิบัติการควบคุม 2. ศูนย์ปฏิบัติงาน งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม 3. ศูนย์พิตเนต	- จำนวนผู้ใช้บริการ - ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ			650,000	เทศบาล	- ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ ให้บริการ - มีห้องปฏิบัติการเฉพาะ สำหรับตรวจสอบสารปนเปื้อน ในอาหาร ทำให้ประชาชน บริโภคอาหารอย่าง ปลอดภัย	- งานตลาด สด กอง สาธารณสุขฯ B-69